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 ผ่านไปแล้ว!!!

	 ส�าหรบังานประชมุวชิาการ	“กายภาพบ�าบัด	

2567”	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	20	ปี	สภา

กายภาพบ�าบดั	ระหว่างวนัที	่21-22	พ.ย.	2567	ณ	

สยามพารากอน	ถอืว่า	เป็นกจิกรรมแห่งปีของสภา

กายภาพบ�าบัด	คงต้องบอกว่า	จบแต่ยังประทับ

ใจ เหนื่อยแต่ภูมิใจ และในนามของคณะผู้จัด

งาน ขอขอบคุณทุกๆ คนเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วม

งาน	แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกันของพวกเราชาวกายภาพบ�าบัด

ภายในเล่ม	ฉบบัควนัหลงจากงานประชมุ

วิชาการที่เพิ่งผ่านไป	มีบทความเรื่อง	“ฉากทัศน์

วิชาชีพกายภาพบ�าบัดไทย	ป	ีพ.ศ.	2577”	ซึ่งเป็น

หนึ่ง	 talk	ของงาน	 ท่ีผมต้องบรรยาย	แต่ติดขัด

ท�าให้ไม่ได้บรรยาย	จึงน�ามาเขียนเป็นบทความลง

ใน	“สภากายภาพ	นิวส์”	ฉบับนี้แทน	นอกจากนี้	

ยงัมบีทความน�าเสนอไฮไลท์จากเวทปีระชาชน	และ

การให้บริการคลินิกกายภาพบ�าบัดเฉพาะทาง	 ใน

งานประชุมมาฝาก	ในคอลัมน์	ข่าวเด่น	ประเด็น

ดัง	 ได้สรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศฯ	และ

รางวลันกักายภาพบ�าบดัดีเด่น	สภากายภาพบ�าบดั	

ตลอดจนสาระส�าคัญจากปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ	และเสยีงสะท้อนจาก

ผู้เข้าร่วมงานประชุม

ส�าหรับคอลมัน์ประจ�าอ่ืนยงัอยูค่รบในฉบบันี้	

มข่ีาวฝากจากราชวทิยาลยัฯ	ก�าหนดการสอบเพือ่รบั

หนังสืออนุมัติฯ	2	รุ่น	ที่จะเกิดขึ้นในปี	2568	

คอลมัน์	ความก้าวหน้าทางวชิาชีพทีพ่งึรู้	มาดู

ผลการส�ารวจล่าสดุจากนกักายภาพบ�าบดัทัว่ประเทศ

เกีย่วกบัการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	

คอลัมน์	กฎหมาย+กายภาพ	จะมาย่อย	

กฏหมายใหม่	 (ข้อบังคับสภากายภาพบ�าบัด	ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์การพักใช้ใบอนญุาตหรือเพิกถอนใบอนญุาต

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบัด	พ.ศ.	2567)	 ให้

เข้าใจกันง่ายๆ	

และอีกหลายคอลัมน์ให้ติดตามกัน

 ในโอกาสข้ึนปีใหม่ ผมขออาราธนาคณุพระ

ศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่าน

เคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก

ท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรค

ภัย ปรารถนาสิ่งใดขอจงมีและเกิดกับทุกท่านโดย

ทั่วกัน

	 	 พบกันใหม่ในปีหน้า	สวัสดีครับ
ศ.ดร.กภ.ประวิตร		เจนวรรธนะกุล

นายกสภากายภาพบ�าบัด

ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.พัชรี  คุณค้ำาชู กภ.วิภาพร  ตันฑ์สุระ 
บรรณาธิการบริหาร กภ.สิริรัตน์  มิตรเจริญถาวร  กองบรรณาธิการ คณะอนุกรรมการและคณะทำางานฝ่ายต่างๆ ศิลปกรรม Merlin graphic studio
จัดทำาโดย สำานักงานเลขาธิการสภากายภาพบำาบัด ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000 Email : thaiptcouncil@gmail.com 
e-newsletter สภากายภาพนิวส์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเนื้อหาและภาพถ่ายที่อยู่ภายในเล่มนี้ หากต้องการนำาไปใช้เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ 
กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดทำาทราบ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมของสภากายภาพบ�าบัดได้ทาง	

         www.pt.or.th	 						Facebook	ของสภากายภาพบ�าบัด		 		Line	Official	Account	(Line	ID	:	@pt_council)
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เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับผู้สูงวัย โดย คุณศรีภูมิ ศุขเนตร กงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโค ประจ�ากรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน	ท่านอายุ	92	ปี	แต่ยังเดินได้สมาร์ท	หลังตรง	ก้าว
อย่างคล่องแคล่ว	กระฉับกระเฉง	ท่านรู้จักกายภาพบ�าบัด	เนื่องจาก
ท่านเคยมอีาการปวดศีรษะและมีอาการคอ	บ่า	ไหล่เกรง็	จึงไปรกัษา
กบัอาจารย์กายภาพบ�าบัดท่านหนึง่	และได้รบัค�าแนะน�าให้ยดืเหยียด
กล้ามเนื้อด้วยตนเอง	ซึ่งช่วยลดความรู้สึกตึงได้มาก	นอกจากนี้	การ
ออกก�าลังกายที่นักกายภาพบ�าบัดแนะน�า	 ไม่ส่งผลให้เกิดการบาด
เจ็บ	 ดีกว่าที่เราท�าเอง	 เพราะอาจท�าไม่ถูกวิธีหรือผิดท่า	จนก่อให้
เกิดการบาดเจ็บได้

ส�าหรับหลักการดูแลตนเอง	เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรง	
ไม่นอนติดเตียง	คือ	1.	ออกก�าลังกายทุกวัน	2.	ท�างานไม่หยุด	3.	รับ
ประทานอาหารให้น้อยแต่พอดี	และ	4.	มีสังคม	นอกจากนี้	ขอฝาก
ทุกคนแถมท้ายว่า	ต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วย

วัยอันตราย = วัยท�างาน โดยคุณนทธัญ แสงไชย Salmon 
Podcast Director

พีโ่จ้	ปัจจบุนั	อายุ	37	ปี	เป็นตวัแทนของคนรุ่นใหม่วยัท�างาน
ที่ต้องนั่งท�างานและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานติดต่อ
กัน	จนกระทั่ง	ส่งผลต่อโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ	กลายเป็นโรค	
Office	Syndrome	ซ่ึงพีโ่จ้รกัษาโดยเน้นการท�ากายภาพบ�าบดัมากกว่า
การใช้ยา	โดยในการรักษา	นกักายภาพบ�าบดัจะสอนให้ออกก�าลงักาย
ตามโปรแกรมทีอ่อกแบบมาเป็นการเฉพาะส�าหรับเรา	เพือ่รกัษาและ
ป้องกันอาการปวดหลัง	ปวดบ่า	ที่เกิดจากการนั่งท�างานในท่าทางที่
ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน	เป็นท่าออกก�าลังกายที่ปลอดภัยส�าหรับตัว
เรา	แตกต่างจากการออกก�าลังกายที่ดูจาก	YouTube

ไฮไลท์เด็ด เก็บมาฝาก 
จากเวทีประชาชน และคลินิกกายภาพบำาบัดเฉพาะทาง
ในงานประชุมวิชาการสภากายภาพบำาบัด 2567 
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภากายภาพบำาบัด
“มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า 
(Driving Towards Quality of Life & Beyond)” 
ณ พารากอนฮอลล์  สยามพารากอน
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นวัตกรรมเพ่ือเด็กพิการไทย โดยคุณอลิสา สุวรรณรัตน์ 
นักวิชาการอาวุโส ส�านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.)

คุณอลิสา	เล่าว่า	เด็กผู้พิการมีปัญหาด้านการสื่อสารกับคน
รอบตัว	จึงต้องมีนวัตกรรมทีช่่วยให้เด็กผูพิ้การสามารถทีจ่ะสือ่สารกับ
เราได้	หรือเด็กบางคนมีทักษะพิเศษบางอย่าง	เช่น	ทักษะทางภาษา	
ทักษะทาง	 IT	ชดเชยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น	จึงต้องมีการพัฒนา
นวัตกรรม	เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถน�าทักษะพิเศษมาใช้เพ่ือความ
เป็นเลิศต่อไปในอนาคตได้

การให้บริการคลินิกกายภาพบ�าบัดเฉพาะทาง 9 คลินิก

คลนิกิกายภาพบ�าบดัเฉพาะทาง	จดัโดยคณาจารย์กายภาพบ�าบดั
จาก	17	สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ	ทีม่าเปิดบริการให้แก่ประชาชน
ในงานนี้	ได้แก ่

1.	 คลินิกประเมินพัฒนาการเด็ก
2.	 คลินิกประเมินการบาดเจ็บจากกีฬา
3.	 คลินิกประเมินสมรรถภาพปอด	การหายใจและหัวใจ
4.	 คลินิกนวัตกรรมการฝึกหายใจ
5.	 คลินิกกายภาพบ�าบัดเฉพาะทางสุขภาพหญิง
6.	 คลินิกคัดกรองและดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
7.	 คลินิกดูแลผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะ
8.	 คลินิกคัดกรองและดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
9.	 คลินิกประเมินและป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ

เป็นการให้ค�าแนะน�าการใช้ศาสตร์การเคล่ือนไหวร่างกายทาง
กายภาพบ�าบดั	เพ่ือป้องกนั	รกัษา	และฟ้ืนฟรู่างกายจากการเจบ็ป่วย	
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกช่วงวยั	เด็กเยาวชน	คนวยัท�างาน	ผู้สงู
อาย	ุสภุาพสตร	ีและผูป่้วยโรคเรือ้รัง	ได้รับความสนใจจากประชาชน
มารับบริการ	กว่า	500	คน	

Strong After Stroke โดยคุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง นักแสดง
และผู้ก�ากับชื่อดัง

พีอ๊่อฟเป็นนกัแสดงคณุภาพทีม่ชีือ่เสยีงมายาวนาน	มีความ
สามารถหลายด้าน	ทั้งการเป็นนักร้อง	นักแสดง	รวมถึงผู้ก�ากับการ
แสดง	แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาคฝัน	พลิกชีวิต	คือ	ป่วยเป็นโรค
หลอดเลอืดสมอง	(stroke)	พีอ๊่อฟกส็ูไ้ม่ถอย	จนก้าวข้ามผ่านอปุสรรค
ในช่วงนั้นมาได	้โดยก�าลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งส�าคัญมาก	พี่อ๊อฟ
บอกว่า	หากจะมอีะไรเกดิขึน้	กไ็ม่เป็นไร	อยูก่บัมนัให้ได้	และมนักจ็ะ
อยูก่บัเราตลอด	ไม่ยอมไป	(ฮา)	กรรมคอืการกระท�า	กรรมใหม่คอืกรรม
ในปัจจบุนั	พีอ๊่อฟบอกว่า	ตนเป็นคนท�าทุกอย่างให้เกดิเป็นกรรมใหม่
เอง	เช่น	ปล่อยให้ความดันโลหิตสูง	180	แต่ก็ไม่ไปพบแพทย	์ดื่มน�้า
น้อย	ชอบดื่มกาแฟแทนน�า้	นอกจากนี้	ยังพักผ่อนน้อย	ชอบกินของ	
มันๆ	แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว	พี่อ๊อฟก็ขยันท�ากายภาพบ�าบัดและออก
ก�าลังกายตามที่นักกายภาพบ�าบัดสอนอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	
ด้วยทัศนคติเชิงบวกว่า	วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน	จนปัจจุบัน	สามารถ
เดินได้ด้วยตนเอง	และสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได	้

สิ่งที่พี่อ๊อฟอยากจะฝากกับทุกคน	คือ	การป้องกันดีที่สุด	
อะไรที่บอกว่า	ท�าแล้วจะไม่ป่วย	ก็ต้องท�า	แต่ถ้าป่วยแล้ว	ก็ท�าใจอยู่
กับมันให้ได้	ป่วยได้แต่ต้องไม่เป็นภาระต่อครอบครัว	พร้อมทิ้งท้าย
ว่า	“รู้อะไรก็ไม่สู้...รู้งี้”

Fit with PT ฟิตไว ไปแข่งต่อ โดยคุณวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ 
อดีตนักวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทย และ กภ.ทิพย์รัตน์ แก้วใส 
นักกายภาพบ�าบัดประจ�าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทย

คุณก๊ิฟ	หรือกัปตันกิ๊ฟ	 เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีม
ชาติไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง	ปัจจุบัน	เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสร
สุพรีม	ชลบุรี	 เล่าว่า	นักกีฬาจะต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้
มีศักยภาพสูงสุดในการแข่งขัน	ดังนั้น	การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ	
เอ็นข้อต่อ	จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก	กัปตันกิ๊ฟ	กล่าวต่อว่า	การท�า
กายภาพบ�าบดัเป็นส่วนหนึง่ของการเป็นนกักีฬาอาชีพ	เม่ือมกีารบาด
เจ็บ	ถ้าไม่มีนักกายภาพบ�าบัด	 ก็ยากท่ีจะฟื้นสภาพให้กลับมาเล่น
กีฬาได้เหมือนเดิม	 เพราะฉะนั้นทีมนักวอลเลย์บอลทุกคนจึงนึกถึง
นักกายภาพบ�าบัดยามบาดเจ็บ
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จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน	คุณพรเพ็ญ	ลีฬหาณัฐวุฒ	ิ
อาย	ุ67	ปี	พกัอาศยัอยูแ่ถวจรญัสนทิวงศ์	48	ได้ทราบข่าวการจัดงาน
จากชมรมผูส้งูอายุ	และมีความสนใจเกีย่วกบักายภาพบ�าบดั	เนือ่งจาก
มพีีช่ายเป็นอมัพาตแต่มีพีเ่ลีย้งดแูล	จงึมาเยีย่มชมนทิรรศการ	รวมถึง
นวัตกรรมต่างๆ	และสนใจบริษัทเกี่ยวกับเก้าอี้นั่งบันไดเลื่อนติดราว
เป็นพิเศษ	เพราะที่บ้านมีผู้สูงอายุหลายคน	

คณุบณัฑติ	มทีนุเลศิ	อาย	ุ64	ปี	พกัอาศยัอยูท่ีเ่ขตห้วยขวาง	
กล่าวว่า	 เห็นรูปประชาสัมพันธ์งานจากที่เพื่อนส่งมาในไลน์กลุ่ม	จึง

นัดกับเพื่อนๆ	มางานนี้	มีความสนใจเกี่ยวกับกายภาพบ�าบัด	อยาก
มาฟังเวทีสัมมนาภาคประชาชน	ตนเองและเพื่อนๆ	ในกลุ่มมีปัญหา
เร่ืองปวดเข่าไม่หาย	มางานนีเ้พือ่จะได้เรียนรู้เทคนิคในการดแูลตนเอง	

คุณขวัญตา	ตั้งตระกูล	อาย	ุ73	ปี	ชาวสมุทรปราการ	นั่ง
รถไฟฟ้ามากบัเพือ่นทัง้หมด	4	คน	ทราบข่าวงานประชมุวชิาการจาก
ในไลน์	ตัง้ใจมางานนี	้เนือ่งจากอยากได้ความรู้การดแูลตนเองเกีย่วกบั
การปวดกล้ามเนือ้	มาแล้วรู้สกึด	ีได้ตรวจสุขภาพ	และได้รบัค�าแนะน�า
ท่าออกก�าลังกายเพื่อน�าไปใช้ลดอาการปวดต่างๆ	ด้วย
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เดมิ	ตามก�าหนดการในงานประชมุวิชาการ	“กายภาพบ�าบดั	
2567”	เน่ืองในโอกาสครบรอบ	20	ปี	สภากายภาพบ�าบดั	ระหว่างวนั
ที่	21-22	พ.ย.	2567	ณ	สยามพารากอน	นั้น	ผมต้องบรรยาย	เรื่อง	
ฉากทัศน์วิชาชีพกายภาพบ�าบัดไทย	ป	ีพ.ศ.	2577	ในเวลา	08:30	น.	
ของวันพฤหัสบดีที่	21	พ.ย.	2567

เมื่อถึงวันจริง	มีความจ�าเป็นต้องสลับการบรรยายเรื่อง	
แนวทางการสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร	 โดย	รศ.ดร.กภ.รัมภา	
บญุสนิสุข	เลขาธกิารราชวทิยาลยักายภาพบ�าบดัแห่งประเทศไทย	มา
แทนในเวลา	08:30	น.	และผมจะไปบรรยายเรื่อง	ฉากทัศน์วิชาชีพ
กายภาพบ�าบัดไทย	ปี	พ.ศ.	2577	ในเวลา	11:30	น.

แต่แล้ว	 เนื่องด้วยก�าหนดการท่ีแน่นมากในเช้าวันนั้น	จึง
ท�าให้กิจกรรมต่างๆ	ใช้เวลามากกว่าที่ก�าหนดไว	้และในช่วงบ่าย	จะ
ต้องเตรียมสถานที่เพื่อเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ	สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	ทรงเปิดงาน

ดังนั้น	 เพื่อให้งานประชุมเป็นไปตามแผนมากที่สุด	ผมจึง
งดการบรรยายเรื่อง	ฉากทัศน์วิชาชีพกายภาพบ�าบัดไทย	ปี	พ.ศ.	
2577	ในเวลา	11:30	น.	ไป	เนือ่งจากเวลาเหลือน้อย	หากจะเดนิหน้า
บรรยาย	ก็ต้องรวบรัดตัดความเนื้อหาให้สั้นลงกว่าที่เตรียมมา	ท�าให้
ขาดอรรถรสในการรบัฟัง	จึงเหน็ว่า	ควรใช้เวลาทีพ่อมเีหลอืในช่วงนัน้	
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการแทน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รับประโยชน์อย่างที่ได้แจ้ง
ไว้	ตลอดจนอาจเป็นเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของอีกหลายคนที่ไม่ได้
เข้าร่วมงานประชุม	ผมจึงเขียนบทความนี้ขึ้น	และนี่คือ	 เนื้อหาการ
บรรยายโดยสงัเขป	เร่ือง	ฉากทศัน์วชิาชพีกายภาพบ�าบดัไทย	ปี	พ.ศ.	

2577	ที่ผมเตรียมไว้...

ฉากทัศน์วิชาชีพ
กายภาพบำาบัดไทย
ปี พ.ศ. 2577
ควันหลงจากงานประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี 
สภากายภาพบำาบัด

โดย ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
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วันนี้	ผมอยากชวนพวกเรามองเข้าไปในลูกแก้วพยากรณ	์
แล้วดวู่า	ในอกี	10	ปี	ข้างหน้า	วชิาชพีกายภาพบ�าบดัในประเทศไทย	
น่าจะเป็นอย่างไร

ผมคดิว่า	10	ปี	น่าจะเป็นเวลาทีน่านพอทีจ่ะเหน็การเปลีย่น
แปลงใดๆ	หากจะมี	แต่กไ็ม่นานเกนิไปในโลกท่ีการเปลีย่นแปลงแทบ
จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่เพือ่ให้เข้ากบัยคุสมัยนี	้ท่ีเขาเรียกว่า	เป็นยคุแห่ง	Ai		ดัง
นั้นแล้ว	แทนที่มนุษย์อย่างเราจะเพ่งมองเข้าไปในลูกแก้วพยากรณ์

เหมือนแม่หมอในสมัยก่อน	เรามาลองใช้	Ai	ให้ช่วยพยากรณ์อนาคต
ของวิชาชีพกายภาพบ�าบัดไทย	ในอีก	10	ปีข้างหน้ากัน

หากนึกถึง	Ai	ชื่อแรกๆ	ที่ผมนึกถึง	คือ	ChatGPT	เพราะ
เป็นเจ้าแรกทีพ่ฒันา	Generative	Ai	ขึน้มา	ดงันัน้แล้ว	ผมจึงถามเจ้า	
ChatGPT	ว่า	“กายภาพบ�าบัดไทยในป	ีพ.ศ.	2577	เป็นอย่างไร”

เราจะมาดูค�าตอบของ	ChatGPT	พร้อมๆ	 กับท่ีผมจะท�า
หน้าที่เป็นมนุษย์	 ท่ีเรียกว่า	commentator	แสดงความคิดเห็นว่า	
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	กับค�าตอบของเจ้า	ChatGPT
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ค�าท�านายของ	ChatGPT	แบ่งออกเป็น	5	ด้าน	ด้านแรก	
ได้แก่	การศึกษาและฝึกอบรม	โดย	ChatGPT	ท�านายว่า	จะมีความ
เข้มข้นในการศึกษาและมีหลักสูตรที่ทันสมัย	โดยเฉพาะเน้นการฝึก
อบรมภาคปฏิบัติ

มมุมองของผม	คิดว่า	ChatGPT	ท�านายได้ตรงกบัความเป็น
จริง	และตรงใจผม	เพราะสภากายภาพบ�าบัด	ได้ก่อตั้ง	ราชวิทยาลัย
กายภาพบ�าบดัแห่งประเทศไทย	ขึน้มา	ท�าให้ในอนาคต	จะมกีารเปิด
หลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบ�าบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร	เพื่อพัฒนานัก
กายภาพบ�าบัดที่มีความรู้ความช�านาญเฉพาะทางในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ�าบัดสาขาต่างๆ	ออกมา	 ซ่ึงหลักสูตรฝึกอบรม
กายภาพบ�าบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร	จะมุ่งเน้นเรื่องการฝึกปฏิบัติทาง
คลินิกเป็นพิเศษ	นอกเหนือจากด้านวิชาการและวิจัย

นอกจากนี้	ยังจะเกิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ในระดับหลัง
ปริญญาตรี	จ�านวนมาก	 เพ่ือฝึกฝนให้นักกายภาพบ�าบัดสามารถ
ใช้เทคนิคและวิธีการทางกายภาพบ�าบัดใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นจากความ
ก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยสภากายภาพบ�าบัดจะ
มีบทบาทในการรับรองหลักสูตรเหล่านี้	เพื่อให้หลักสูตรได้มาตรฐาน
และเกิดความมั่นใจว่า	ผู้ได้รับการอบรมมีสมรรถนะในการให้บริการ
กายภาพบ�าบัดที่มีคุณภาพ

นอกจากน้ี ยังจะเกดิ
หลักสูตรอบรมระยะส้ัน 
ในระดบัหลงัปรญิญาตรี 
จ�านวนมาก เพื่อฝึกฝน
ให้นักกายภาพบ�าบัด
สามารถใช้เทคนคิและวธิี
การทางกายภาพบ�าบดั
ใหม่ๆ ทีเ่กิดขึน้จากความ
ก้าวหน้าของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

❝

❞
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ค�าท�านายของ	ChatGPT	ในด้านที่สอง	ได้แก่	 เทคโนโลย	ี
โดย	ChatGPT	ท�านายว่า	 เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการให้
บริการกายภาพบ�าบัดแก่ผู้ป่วยมากขึ้น	 เช่น	 มีเครื่องมือการรักษา
ที่ก้าวหน้ามากขึ้น	หรือ	Ai	จะเข้ามาช่วยในการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้
ปัญหาของผู้ป่วย	เป็นต้น

มมุมองของผม	คดิว่า	เทคโนโลยใีหม่ๆ	มาถึงแล้ว	และจะมา

อีกเยอะแน่นอน	โดยเฉพาะการใช	้Robots	มาช่วยในการดูแลผู้ป่วย	

จะมีมากขึ้นอย่างชัดเจน	นอกจากนี	้data	จาก	smart	devices	เช่น	

smart	watch	จะถกูน�ามาใช้ประโยชน์ในการจดัการปัญหาของผูป่้วย

มากขึน้	บางกรณ	ีเทคโนโลยอีาจมาแทนทีน่กักายภาพบ�าบดัได้เลย	เรา

ต้องระวงัจะถูก	disruption	ได้	ดังนัน้แล้ว	จ�าเป็นทีน่กักายภาพบ�าบัด

ต้องเร่ง	up-level	สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยของตนเอง	ทางหนึ่ง

คือ	การพัฒนาจนเป็นนักกายภาพบ�าบัดเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ได้รับ
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร	จากราชวิทยาลัยฯ	

อย่ารอจนเทคโนโลยีบังคับให้เราต้องเปลี่ยนนะครับ

มุมมองของผม 
คดิว่า เทคโนโลยใีหม่ๆ 
มาถึงแล้ว และจะมา
อีกเยอะแน่นอน โดย
เฉพาะการใช้ Robots 
มาช่วยในการดูแลผู้
ป่วย จะมมีากขึน้อย่าง
ชัดเจน

❝

❞
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ค�าท�านายของ	ChatGPT	ในด้านที่สาม	ได้แก่	การเข้าถึง
บริการกายภาพบ�าบัด	 โดย	ChatGPT	ท�านายว่า	Tele-PT	จะมี
บทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ	โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่ห่างไกล
เข้าถึงบริการกายภาพบ�าบัดได้มากขึ้น

มมุมองของผม	เหน็ด้วยกบั	ChatGPT	ในประเด็น	Tele-PT	
จะมบีทบาทมากขึน้ในอนาคต	แต่ผมมองเหน็เทรนด์อืน่อกีท่ีก�าลงัจะ
มา	และ	ChatGPT	ไม่ได้กล่าวถึง	คือ	

1.	คนไทยจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ	จะเริ่มให้ความส�าคัญกับ
คณุภาพชวีติหลงัการเจ็บป่วย	และจะไม่ยอมรบัแนวคดิทีว่่า	“เมือ่เจบ็
ป่วยแล้ว	จะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิม”	อีกต่อไป	ถ้าคนมีฐานะ
ทางการเงินดีขึ้น	คนจะคิดถึง	“คุณภาพชีวิต”	มากขึ้นเป็นเงาตามตัว	
และจะมีความต้องการ	“กายภาพบ�าบัด”	มากขึ้นด้วย

2.	ยิ่งคนมีฐานะดีข้ึน	ความต้องการการดูแลเอาใจใส่จะ
เพิ่มขึ้นไปด้วย	คนเหล่านี้ต้องการบริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ
สูง	เฉพาะเจาะจงส�าหรับตนเอง	ไม่ต้องการอะไรที่เหมือนคนอื่น	ดัง
นั้น	นักกายภาพบบัดต้องมีสมรรถนะที่สูงตามไปด้วย

3.	ต้องระวังปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการเข้า
ถึงบริการกายภาพบ�าบัดของประชาชน	 เช่น	การขาดแคลนนัก
กายภาพบ�าบัด	รัฐไม่ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ	ประชาชนไม่
เห็นความส�าคัญ	เป็นต้น

ถ ้ าคนมีฐานะ
ทางการเงินดีขึ้น คน
จะคดิถงึ “คณุภาพชวิีต” 
มากข้ึนเป็นเงาตามตวั 
และจะมคีวามต้องการ 
“กายภาพบ�าบดั” มาก
ขึ้นด้วย

❝

❞
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ค�าท�านายของ	ChatGPT	ในด้านที่สี่	ได้แก่	การส่งเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรค	โดย	ChatGPT	ท�านายว่า	ประชาชนเห็นความ
ส�าคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 (ซึ่งเกิดข้ึนแล้ว	หลัง
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)	โดยการออกก�าลังกายจะเป็น
หนึ่งในวิธีการส�าคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

มมุมองของผม	คิดว่า	ประชาชนจะให้ความส�าคัญกบัการส่ง
เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคมากข้ึนเร่ือยๆ	ในอนาคต	และวธิกีารทาง
กายภาพบ�าบัด	อาทิ	 therapeutic	exercise	หรือการปรับเปลี่ยน
ท่าทาง	การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้อง	จนถึงพฤติกรรมการใช้
ชวีติอย่างฉลาด	จะมส่ีวนส�าคญัในการช่วยให้ประชาชนมสุีขภาพดขีึน้

นักกายภาพบ�าบัด	 เป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมี
ความโดดเด่นในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคน	ดังนั้น	การลงชุมชน	จึง
เป็นจุดเด่นของนักกายภาพบ�าบัด	ในอนาคต	ความต้องการทางด้าน
นี้จะมีมากขึ้นอย่างชัดเจน	แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อม	ทั้งด้าน

ก�าลังคนและสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับงานคุณภาพ

มุมมองของผม คิดว่า 
ประชาชนจะให้ความส�าคญักับ
การส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนั
โรคมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต 
และวธีิการทางกายภาพบ�าบัด 
อาทิ therapeutic exercise 
หรือการปรับเปลี่ยนท่าทาง 
การเคลือ่นไหวร่างกายอย่าง
ถูกต้อง

❝

❞
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ค�าท�านายของ	ChatGPT	ในด้านสุดท้าย	ด้านที่ห้า	 ได้แก่	
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ	โดย	ChatGPT	ท�านายว่า	การ
ก�าหนดมาตรฐานบริการกายภาพบ�าบัด	 เพื่อให้แน่ใจว่า	ประชาชน
จะได้รับบริการกายภาพบ�าบัดที่มีคุณภาพ	และปลอดภัย	จะมีความ
ส�าคัญมาก

มุมมองของผม	คิดว่า	เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพอยู่
แล้ว	และจ�าเป็นต้องยกระดบัมาตรฐานและคณุภาพของการให้บรกิาร	
ยิ่งเร็ว	จะยิ่งดีต่อวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบัด

สิ่งที่ท�าได้	คือ	ศึกษาการท�าหน้าที่ดูแลมาตรฐานและก�ากับ
ควบคมุคณุภาพการให้บรกิารของผูป้ระกอบวชิาชีพ	จากสภาวชิาชพี	
อื่นๆ	ซ่ึงจะท�าให้งานด้านน้ีของวิชาชีพกายภาพบ�าบัดก้าวกระโดด
ไปได้

การก�าหนดมาตรฐาน
บรกิารกายภาพบ�าบดั เพือ่
ให้แน่ใจว่า ประชาชนจะได้
รับบริการกายภาพบ�าบัด
ทีมี่คณุภาพ และปลอดภยั 
จะมีความส�าคัญมาก

❝

❞
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สุดท้าย	ChatGPT	ท�านายว่า	ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของวชิาชพีกายภาพบ�าบดั	ท้ัง	5	ด้านดงักล่าวข้างต้น	ได้แก่	แนวโน้ม
และความต้องการของสังคม

มมุมองของผม	เห็นว่า	ChatGPT	มมีมุมองทีแ่คบเกนิไป	จรงิ
อยู่ว่า	แนวโน้มและความต้องการของสังคม	เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ
ที่ก�าหนดการเปลี่ยนแปลงของหลายอย่าง	รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ
นักกายภาพบ�าบัดด้วย

แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส�าคัญ	โดยเฉพาะ	ความมุ่งมั่น	
อดทน	และร่วมมือกันของมนุษย์อย่างพวกเรา	 ท่ีจะก�าหนดทิศทาง
ของวิชาชีพกายภาพบ�าบัดในอนาคต	เพื่อส่งมอบ	“คุณภาพชีวิตที่
เหนือกว่า”	ให้กับประชาชนคนไทย

หรือเราจะให้ปัญญาประดิษฐ์ทายถูก???

ความมุง่มัน่ อดทน และ
ร่วมมือกนัของมนุษย์อย่าง
พวกเรา ทีจ่ะก�าหนดทศิทาง
ของวชิาชพีกายภาพบ�าบดั
ในอนาคต เพื่อส่งมอบ 
“คณุภาพชวีติทีเ่หนอืกว่า” 
ให้กับประชาชนคนไทย

❝

❞
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กฎหมาย
+กายภาพ
โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย

ข้อควรรู้ 
เกี่ยวกับข้อบังคับสภากายภาพบำาบัด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำาบัด พ.ศ. 25674

	 เมือ่มกีารกล่าวหาหรือกล่าวโทษผูป้ระกอบวชิาชพีกายภาพบ�าบัด
ว่าประพฤตผิดิจรรยาบรรณต่อสภากายภาพบ�าบดั	เลขาธกิารสภาจะ
เสนอเรือ่งให้คณะอนกุรรมการจรรยาบรรณเพ่ือสบืสวนหาข้อเทจ็จรงิ	
และรายงานผลการสืบสวนให้คณะกรรมการสภาพิจารณา	หากเห็น
ว่า	ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนัน้มมีลู	คณะกรรมการสภาจะเสนอ
เรื่องให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท�าการสอบสวนต่อไป	และเมื่อ
การสอบสวนแล้วเสร็จ	คณะอนุกรรมการสอบสวนจะเสนอส�านวน
การสอบสวนให้คณะกรรมการสภาพิจารณาอีกครั้ง	ซึ่งตามมาตรา	
42	แห่งพระราชบัญญตัวิิชาชพีกายภาพบ�าบดั	พ.ศ.	2547	ให้อ�านาจ
คณะกรรมการสภาวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี	้
(1)	ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ	
(2)	ว่ากล่าวตักเตือน	
(3)	ภาคทัณฑ์	
(4)	พักใช้ใบอนุญาตมีก�าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร	แต่ไม่เกินสองปี	
(5)	เพิกถอนใบอนุญาต

	 ในกรณขีองการพกัใช้ใบอนญุาตและการเพกิถอนใบอนุญาต
นัน้	พระราชบัญญัติวชิาชีพกายภาพบ�าบดั	พ.ศ.	2547	ให้อ�านาจคณะ

กรรมการสภาก�าหนดหลกัเกณฑ์การพกัใช้ใบอนุญาตหรอืเพกิถอนใบ
อนุญาต	ซึ่งคณะกรรมการสภาได้ออกเป็นข้อบังคับและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที	่25	พฤศจิกายน	2567	โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่	26	พฤศจิกายน	2567	เป็นต้นไป

	 ในคอลัมน์นี้	จึงขอสรุป	4	ข้อ	ควรรู้	เกี่ยวกับข้อบังคับสภา
กายภาพบ�าบัด	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบัด	พ.ศ.	2567	ให้ทุกท่าน
ได้ทราบกัน

1.	หลักเกณฑ์การสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพ
การสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต	ให้คณะกรรมการ
สภาพิจารณาจาก
	 1.1	สาเหตุในการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
	 1.2	ผลกระทบทั้งในระยะสั้น	และระยะยาว
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แง่สาเหตุ แง่ผลกระทบ

• เจตนาในการประกอบวิชาชีพ

เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

หรือทุจริต

• เจตนาละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบัด

โดยมิชอบหรือทุจริต

• ประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าที่

อย่างร้ายแรง

• กระท�าผดิซ�า้ๆ	ในด้านจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพกายภาพบ�าบัด

• สาเหตุอื่นตามที่คณะกรรมการได้

วินิจฉัยและมีมติ

• ความเสยีหายเกดิขึน้หรืออาจจะเกดิ

ขึน้ต่อผูป่้วย	ผูรั้บบรกิาร	ประชาชน	

ท�าให้หรืออาจท�าให้เสยีชวีติ	พกิาร	

เจ็บป่วย	ทุกข์ทรมานรุนแรง	หรือ

ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

ฟื้นฟูสมรรถภาพ	หรือเกิดผลร้าย

ในลักษณะอื่นๆ	ที่ถือได้ว่ารุนแรง

• ความเสียหายเกิดข้ึนหรืออาจจะ

เกิดขึ้นต่อสังคม	ท�าให้เกิดความ

ตื่นตระหนก	หวาดกลัว	หรือเกิด

ผลกระทบเสียหายวงกว้าง

• ความเสยีหายเกดิขึน้หรืออาจจะเกดิ

ขึน้ต่อเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี	ท�าให้

สังคมและประชาชนต�าหนิติเตียน	

ดูแคลน	ก่อให้เกิดความไม่เช่ือถือ

ไม่ไว้วางใจในวชิาชพีกายภาพบ�าบดั

• ผลกระทบอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ

ได้วินิจฉัยและมีมติ

2.	นกักายภาพบ�าบัดกระท�าทจุรติ	ผิดกฎหมายเพือ่ช่วยเหลอืเพือ่นนกั
กายภาพบ�าบัดด้วยกันให้พ้นความผิดด้านจรรยาบรรณหรือให้ความ
ผิดลดน้อยลงซึ่งมิใช่ความจริง	ต้องถูกพิจารณาให้ได้รับโทษเป็นการ
พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
	 กระท�าทุจริต	ผิดกฎหมาย	ได้แก	่กระท�า	ใช	้จ้าง	วาน	จูงใจ	
ข่มขู	่ข่มขืนใจให้ผูอ่ื้นให้การเทจ็	สร้างพยานหลกัฐานเทจ็	ปกปิด	ซ่อน
เร้น	ท�าลาย	แก้ไข	ท�าให้เสียหายต่อพยานหลักฐานหรือได้ขัดขวาง
กระบวนการพิจารณาด้านจรรยาบรรณ

3.	เหตุแห่งการลดหย่อนโทษและเหตุแห่งการเพิ่มโทษ
เหตแุห่งการลดหย่อนโทษ	หมายถงึ	เหตตุามกฎหมายทีค่ณะกรรมการ
สภาอาจน�ามาพิจารณาลงโทษผู้กระท�าผิดด้านจรรยาบรรณให้ได้รับ
โทษน้อยลง	
	 เหตุแห่งการเพิ่มโทษ	หมายถึง	 เหตุตามกฎหมายท่ีคณะ
กรรมการสภาอาจน�ามาพจิารณาลงโทษผูก้ระท�าผดิด้านจรรยาบรรณ
ให้ได้รับโทษหนักขึ้น

เหตุแห่งการลดหย่อนโทษ เหตุแห่งการเพิ่มโทษ

• รับสารภาพโดยส�านึกความผิด

ตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนสืบสวน	

หรือสอบสวน	เว้นแต่เป็นการรับ

สารภาพเพราะจ�านนต่อพยานหลกั

ฐานในการสืบสวนหรือสอบสวน	

• ให้ความร่วมมือต่อกระบวนการ

พจิารณาด้านจรรยาบรรณของสภา

กายภาพบ�าบดัหรอืให้ข้อมูลอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณา	หรอืต่อ

วิชาชีพกายภาพบ�าบัด

• มพีฤตกิรรมบรรเทาผลร้ายทีเ่กดิจาก

การกระท�าของตนเองอย่างชดัแจ้ง	

หรือด้วยความส�านึกผิด

• ประกอบคุณความดีต่อวิชาชีพ

กายภาพบ�าบัดต่อสังคมประเทศ

ชาติโดยเด่นชัด

• อื่นๆ	ตามมติคณะกรรมการ

• เคยกระท�าความผดิจรรยาบรรณมา

แล้วภายในก�าหนดระยะเวลา	5	ปี

นับแต่วันที่มีค�าสั่งลงโทษ

• เคยกระท�าความผิดจรรยาบรรณ

ในข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

เดิมมาแล้ว

• อื่นๆ	ตามมติของคณะกรรมการ

4.	 โทษ	“เพิกถอนใบอนุญาต”	อาจลดหย่อนเป็นโทษ	“พักใช้ใบ
อนุญาต”	ได้
	 แต่โทษ	“พักใช้ใบอนุญาต”	เพิ่มเป็นโทษ	“เพิกถอนใบ
อนุญาต”	ไม่ได้	
	 การสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นการสั่งพักเพียงชั่วคราว	ซึ่งต้อง
ก�าหนดระยะเวลาในการสั่งพักไว้ด้วย	ส่วนการเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นการเพิกถอนอย่างถาวร	 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตใหม่ซ่ึงตาม
มาตรา	46	แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ�าบัด	พ.ศ.	2547	
ก�าหนดให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอาจขอรับใบอนุญาตอีกได้เมื่อ
พ้นก�าหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

การลดหย่อนโทษ
	 เมื่อคณะกรรมการสภาพิจารณาส�านวนการสอบสวนแล้ว
เห็นควรสั่งลงโทษเพิกถอนใบอนุญาต	หากมีเหตุอันควรพิจารณาลด
หย่อนโทษ	อาจพิจารณาลดหย่อนโทษให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา
สองปี
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เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ�าบัด พ.ศ. 2547
ข้อบงัคับสภากายภาพบ�าบดั ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพกัใช้ใบอนญุาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบัด พ.ศ. 2567
ส�านักงานกิจการยุติธรรม. เหตุลดโทษ หรือ เหตุบรรเทาโทษ : ค�านี้ในกฎหมาย
แปลว่าอะไร?. [อินเทอร์เน็ต] 2565. [เข้าถึงเมื่อ 15 ธ.ค. 2567]. เข้าถึงได้จาก : 
https://justicechannel.org/read/lawwordsection78.

	 เมื่อคณะกรรมการสภาพิจารณาส�านวนการสอบสวนแล้ว
เห็นควรสั่งลงโทษพักใช้ใบอนุญาต	หากมีเหตุอันควรพิจารณาลด
หย่อนโทษ	อาจพิจารณาลดระยะเวลาในการพักใช้ใบอนุญาตได้

การเพิ่มโทษ
	 เมื่อคณะกรรมการสภาพิจารณาส�านวนการสอบสวนแล้ว
เห็นควรสั่งเพิ่มโทษการพักใช้ใบอนุญาต	 ให้คณะกรรมการพิจารณา
เพิ่มโทษระยะเวลาในการพักใช้ใบอนุญาต	ทั้งนี้	ต้องไม่เกิน	2	ปี

ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาข้อบังคับฯ	 เพ่ิมเติมได้ที่	 https://pt.or.th/PTCouncil/
law/671126-1.pdf



สภากายภาพ นิวส์18 ประจำ�ฉบับที่ 9 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 67

แจ้งข่าวเล่าเรื่อง

กิจกรรมดีๆ
โดย คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

เหลียวหลัง..แลหน้า
	 วันเวลาผ่านไปไวมาก	มองปฏิทินเดือนนี	้เป็นเดือนสุดท้าย
ของปี	2567	แล้ว	ในรอบปีที่ผ่านมา	สภากายภาพบ�าบัดได้ท�าหน้าที่
ในการยกระดับการสื่อสารกับทุกองค์กร	เพื่อประชาสัมพันธ์วิชาชีพ
กายภาพบ�าบัดให้เป็นที่รู้จักของสังคมไทยมากขึ้น	รวมถึงสนับสนุน
การพัฒนาศกัยภาพของสมาชกิ	ทัง้ด้านองค์ความรูผ่้านทางเครอืข่าย	
13	 เขตสุขภาพ	รวมถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามบันไดวิชาชีพ	
การก�าหนดมาตรฐานวชิาชพี	การก�ากบัดูแลจรรยาบรรณวชิาชพีของ
สมาชกิ	และการเชญิชวนให้สมาชกิเตรยีมความพร้อมในการสอบเพือ่
รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ�าบัด	ทั้ง	7	สาขา	

ในปีหน้า	 เรามีแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 โดยการผลิตสื่อความ
รู้ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ	์เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน	ท�าให้วิชาชีพ
กายภาพบ�าบัดเป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
	 ขอชื่นชมผลงานของสมาชิกทุกท่านในปีที่ก�าลังจะผ่านไป	
และขอให้มีความสุข	สนุกกับการท�างานในปี	2568	แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า	ขอบคุณมากค่ะ

กภ.สิริรัตน์	มิตรเจริญถาวร
ประธานคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
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 1.	ขอเชิญชวนนักกายภาพบ�าบัดทั่วประเทศจัดกิจกรรม
เนื่องในวันกายภาพบ�าบัดแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2568	 วันที่	 20	
มกราคม	2568	ภายใต้ค�าขวัญ	“สูงวัยสุขภาพด	ีเดินด	ีไม่ลืม	ไม่ล้ม	
อารมณ์แจ่มใส”	เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ	
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน	โดยเฉพาะผู้สูงอายุ	ด้วยวิธีทาง
กายภาพบ�าบัด	และเป็นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพกายภาพบ�าบัด
อย่างต่อเนื่อง	
	 2.	ขอแจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์ล่วงหน้าแก่นักกายภาพบ�าบัด
ทกุท่าน	เพือ่เตรียมตัวส่งคลปิวดีิโอความรูเ้ข้าประกวด	ในหวัข้อ	“สงู
วัยสุขภาพดี	เดินดี	ไม่ลืม	ไม่ล้ม	อารมณ์แจ่มใส”	รายละเอียดกรุณา
ติดตามใน	facebook	ของสภากายภาพบ�าบัดต่อไป
	 3.	 เชิญชวนนักกายภาพบ�าบัดเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเขียนและประเมินผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับ	
ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมกราคม	 2568	 จัดโดยคณะอนุกรรมการส่ง
เสริมสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพกายภาพบ�าบัดในสถาน
พยาบาลภาครัฐ	สภากายภาพบ�าบัด	ประกอบด้วย	2	กิจกรรมหลัก	
ได้แก่	
	 กิจกรรมที	่1	เร่ือง	“แนวทางการพฒันาผลงานคณุภาพเพือ่
เพิ่มสมรรถนะของนักกายภาพบ�าบัด”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะการเขียนผลงานวิชาการท่ีมี
คณุภาพ	เป็นมาตรฐาน	ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	จัดในวนัที	่18	มกราคม	
2568	 เวลา	8.30-16.30	น.	 รูปแบบออนไลน์ผ่าน	Zoom	ค่าลง
ทะเบียน	500	บาท
	 กิจกรรมที่	 2	 เรื่อง	 “การพัฒนาทักษะประเมินผลงาน
วิชาการส�าหรับกรรมการพิจารณาผลงานทางกายภาพบ�าบัด”	โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะการ
ประเมินผลงานวิชาการให้แก่กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการทาง
กายภาพบ�าบดั	ให้เป็นมาตรฐาน	ตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	จัดในวนัที	่19	
มกราคม	2568	เวลา	8.30-16.30	น.	รูปแบบออนไลน์ผ่าน	Zoom	
ไม่มีค่าลงทะเบียนส�าหรับกรรมการพิจารณาผลงาน	(อวช.)	วิชาชีพ
กายภาพบ�าบัด	
	 ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ	เหล่านี	้จึงขอเชิญชวนให้สมัครเข้า
ร่วมโครงการกันเยอะๆ	 เนื่องจากการอบรมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะที่ส�าคัญในการก้าวสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของ
นักกายภาพบ�าบัด

กิจกรรมดีๆ ที่กำาลังจะเกิดขึ้น
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ลัดเลาะรอบรั้ว
ทุกเครือข่าย
โดย คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

 เครือข่ายกายภาพบ�าบัดเขตสุขภาพท่ี 2	จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ	หัวข้อ	“การจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการจ�ากดัการเคลือ่นไหวของข้อต่อ”	ณ	ห้องประชมุเบลทลู	
ชั้น	4	ตึกอ�านวยการ	รพ.พุทธชินราช	จ.พิษณุโลก

 เครือข่ายกายภาพบ�าบัดเขตสุขภาพที่ 11	จัดโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและงานวิจัยทางกายภาพบ�าบัด	เม่ือ
วันที่	 31	ตุลาคม	 -	1	พฤศจิกายน	2567	ณ	ห้องประชุมนิพนธ์ฯ	
ชั้น	6	อาคารประสิทธิ์พัฒนา	โรงพยาบาลกระบี่	จ.กระบี่	 โดยมีนัก
กายภาพบ�าบัดในเขตสุขภาพที่	 11	และจากพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าร่วม
ประชุม	ประมาณ	100	คน	 เนื้อหาการอบรม	คือ	การฟื้นฟูระบบ	
vestibular	 ในภาวะหินปูนหูชั้นในเคลื่อนหลุด	 โดยมี	กภ.วัชรินทร์	
ทายะติ	 เป็นวิทยากร	และเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานทาง
วิชาการ	(ช�านาญการพิเศษ	ว2)	มี	กภ.สินีนาฏ	สุขอุบล	เป็นวิทยากร
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 เครอืข่ายนกักายภาพบ�าบดัเขตสขุภาพที ่5	จดัโครงการ

ประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานวิชาการประจ�าเดือนตุลาคม	

เมือ่วนัท่ี	9	ตลุาคม	2567	ณ	โรงพยาบาลกระทุม่แบน	จ.สมทุรสาคร	

และประจ�าเดอืนพฤศจิกายน	2567	เมือ่วนัที	่13	พฤศจกิายน	2567	

ณ	โรงพยาบาลบ้านโป่ง	จ.ราชบุรี	 โดยมีนักกายภาพบ�าบัดในเขต

สุขภาพที่	5	เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยน

เครอืขา่ยนกักายภาพบ�าบดัจงัหวดัเพชรบรุี	โดยกลุม่งาน
กายภาพบ�าบัด	รพ.พระจอมเกล้า	จ.เพชรบุรี	 ร่วมกับ	ดร.ธนวัฒน์	
รุ่งศริิวัฒนกิจ	รองนายแพทยส์าธารณสขุจังหวดัเพชรบรุ	ีคณุชาตชิาย	
หล้าแหล่ง	 รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	และทีมนักกายภาพบ�าบัดใน	
รพช.	ทั้ง	7	แห่ง	ออกเยี่ยมเพื่อเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท�างานในเครอืขา่ยกายภาพบ�าบดั	ตลอดจนเพือ่พัฒนาระบบงานและ
การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ	ในวันที	่1	พฤศจิกายน	2567	ช่วงเช้า	ณ	
แผนกกายภาพบ�าบัด	รพ.หนองหญ้าปล้อง	และช่วงบ่าย	ณ	แผนก
กายภาพบ�าบัด	รพ.เขาย้อย
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ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพที่พึงรู้
โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพกายภาพบำาบัดในสถานพยาบาลภาครัฐ

	 การขอก�าหนดต�าแหน่งทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีถอื
เป็นเส้นทางส�าคัญสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักกายภาพบ�าบัด
ในระบบราชการ	และผลการส�ารวจล่าสุด	โดยคณะอนุกรรมการส่ง
เสริมสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพกายภาพบ�าบัดในสถาน
พยาบาลภาครัฐ	สภากายภาพบ�าบัด	จากนักกายภาพบ�าบัด	จ�านวน	
136	คน	ทัว่ประเทศ	เผยให้เห็นทัง้ความพร้อมและความท้าทายทีน่่า
สนใจ
 พบว่า	นักกายภาพบ�าบดัทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่	ร้อย
ละ	89.7	อยูใ่นระดบัช�านาญการ	และมอีายรุาชการเฉลีย่	11.3	ปี	โดย
นักกายภาพบ�าบัดส่วนใหญ่	(ร้อยละ	69.1)	ระบุว่า	ได้เริ่มเตรียมตัว
โดยการเขียนแบบประเมินแล้ว	และเกินคร่ึงหนึ่ง	วางแผนจะส่งผล
งานภายในปีงบประมาณ	2568	ท่ีน่าสนใจ	คือ	นักกายภาพบ�าบัดส่วน
ใหญ่	(ร้อยละ	80.9)	ได้พัฒนางานวิจัยเป็นผลงานเพื่อส่งขอก�าหนด
ต�าแหน่ง

ตารางที่ 1 :	สถานะการเตรียมการและแผนการส่งผลงาน

(n	=	136)

รายการ จ�านวน (ร้อยละ)

การเขียนแบบประเมิน

-	เขียนแล้ว 94	(69.1)

-	ยังไม่ได้เขียน 42	(30.9)

แผนการส่งผลงาน

-	ภายในปีงบประมาณ	2568 62	(45.6)

-	ภายในปีงบประมาณ	2569 18	(13.2)

-	ภายในปีงบประมาณ	2570 35	(25.7)

-	ยังไม่แน่ใจ 21	(15.5)

ตารางที่ 2:	สถานะการเตรียมการฯ	แยกตามเขตสุขภาพ	

(n	=	136)

เขตสุขภาพ เขียนแบบประเมินเรียบร้อย
(ร้อยละ)

ผลงาน
เสร็จ

สมบูรณ์
(ร้อยละ)

เขต	1	(เชียงใหม่) 73.3 40.0

เขต	2	(พิษณุโลก) 62.5 25.0

เขต	3	(นครสวรรค์) 75.0 37.5

เขต	4	(สระบุรี) 70.0 30.0

เขต	5	(ราชบุรี) 66.7 33.3

เขต	6	(ชลบุรี) 71.4 28.6

เขต	7	(ขอนแก่น) 78.6 42.9

เขต	8	(อุดรธานี) 63.6 27.3

เขต	9	(นครราชสีมา) 80.0 45.0

เขต	10	(อุบลราชธานี) 69.2 30.8

เขต	11	(สุราษฎร์ธานี) 62.5 25.0

เขต	12	(สงขลา) 70.0 30.0

ตารางที่ 3:	อุปสรรคส�าคัญในการขอก�าหนดต�าแหน่ง	(n	=	136)

อุปสรรค ร้อยละ

ขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน 72.8

ไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดท�าเอกสาร 58.1

ไม่มั่นใจในคุณภาพผลงาน 52.2
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อุปสรรค ร้อยละ

ขาดผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เหมาะสม 47.1

ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน 33.1

	 อุปสรรคในการขอก�าหนดต�าแหน่ง	อันดับหนึ่ง	ได้แก่	การ
ขาดความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน	โดยพบมากถึง	ร้อยละ	72.8	
ตามมาด้วย	ปัญหาการไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดท�าเอกสาร	 (ร้อย
ละ	58.1)	และความไม่มั่นใจในคุณภาพผลงาน	(ร้อยละ	52.2)	โดย
เมื่อวิเคราะห์แยกตามเขตสุขภาพ	พบว่า	แต่ละพ้ืนที่มีความพร้อม
และอุปสรรคที่แตกต่างกันไป
	 ส�าหรบัสิง่ทีน่กักายภาพบ�าบดัต้องการให้สนับสนนุมากทีส่ดุ	
คือ	การได้รับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ	(ร้อยละ	47.8)	ตามมาด้วย	
การอบรมเก่ียวกับเกณฑ์การประเมิน	 (ร้อยละ	33.8)	ซึ่งน�าไปสู่ข้อ
เสนอแนะเชิงนโยบายที่น่าสนใจ	 เช่น	การจัดตั้งระบบพี่เลี้ยงและที่
ปรึกษา	การจัดสรรเวลา	ร้อยละ	20	ส�าหรับงานวิชาการ	และการ
พัฒนาระบบ	E-mentoring
	 ที่น่าสนใจคือ	มีแนวคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนใน
อนาคต	ทั้งการสร้างฐานข้อมูลผลงานวิจัยระดับประเทศ	การพัฒนา

เครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบัน	และการสร้างระบบติดตามประเมิน
ผล	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผลงาน
วิชาการอย่างยั่งยืน
	 ความเข้าใจสถานการณ์และความท้าทายเหล่านี	้จะช่วยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถวางแผนระบบสนับสนุนที่ตรงจุดและ
มีประสิทธิภาพ	เพื่อช่วยให้นักกายภาพบ�าบัดสามารถพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
	 ในภาพรวม	การศึกษานี้เผยให้เห็นภาพท่ีชัดเจนขึ้นเกี่ยว
กับสถานการณ์และความท้าทายของนักกายภาพบ�าบัดในการก้าวสู่
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ	ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญและน่าสนใจส�าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	น�าไปประกอบการจัด
ท�าแนวทางเพื่อสนับสนุนให้นักกายภาพบ�าบัดสามารถบรรลุความ
ส�าเร็จในการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้	 ความพยายามและความทุ่มเทของนักกายภาพบ�าบัดจะเป็น
กุญแจสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง	ดังนั้น	ขอให้ทุกคนมุ่ง
มัน่และตัง้ใจสร้างผลงานทีน่่าภาคภมูใิจ	เพือ่ก้าวสูเ่ส้นทางแห่งความ
ส�าเร็จในอาชีพและร่วมพัฒนาวิชาชีพกายภาพบ�าบัดไทยให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้นต่อไป
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ข่าวเด่น 
ประเด็นดัง
โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

การมอบรางวัลเกียรติยศฯ และรางวัลนักกายภาพบ�าบัดดีเด่น 
สภากายภาพบ�าบัด
	 ในงานประชุมวิชาการ	“กายภาพบ�าบัด	2567”	 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ	20	ปี	สภากายภาพบ�าบัด	ระหว่างวันที่	21-22	พ.ย.	
2567	ณ	สยามพารากอน	สภากายภาพบ�าบัดได้มอบรางวัลอันทรง
เกยีรติ	2	รางวลั	โดยได้รบัเกยีรติจากนายสมศักด์ิ		เทพสุทนิ	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เป็นผู้มอบรางวัล	ได้แก่

รางวัลเกยีรตยิศส�าหรบัผู้สร้างคณุปูการแก่วชิาชีพกายภาพบ�าบดั
1.	 ผศ.กภ.ประโยชน	์	บุญสินสุข
2.	 กภ.ปรีชา		ปิตานนท์
3.	 รศ.กภ.สุรศักดิ	์	ศรีสุข

รางวัลนักกายภาพบ�าบัดดีเด่น สภากายภาพบ�าบัด
1.	 ผศ.กภ.นาฎวิมล		งามศิริจิตต์
2.	 กภ.สมใจ		ลือวิเศษไพบูลย์
3.	 รศ.ดร.กภ.รุ่งทิวา		วัจฉละฐิติ

ปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
	 ในงานประชุม	นายสมศักด์ิ	 	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข	ได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก	ในหัวข้อ	“วิชาชีพ
กายภาพบ�าบัดกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน”	โดยกล่าว
ว่า	

	 นักกายภาพบ�าบัดเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติของการดูแลสุขภาพ	ทั้งส่ง
เสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	รักษา	และฟื้นฟูสมรรถภาพ	 โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่ีต้องการการดูแลระยะยาวและต่อเนื่อง	โดยในปัจจุบัน	มี
นักกายภาพบ�าบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบัด	อยู่
ประมาณ	14,000-15,000	คน	ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ	ดัง
นั้น	 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว	ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงท�า
แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปก�าลังคนในระยะ	10	ปี	 โดยมีเป้าหมายเพิ่ม
จ�านวนนักกายภาพบ�าบัดอีกประมาณ	2	หมื่นคน	เพื่อให้สัดส่วนนัก
กายภาพบ�าบดัต่อประชากรเพิม่ขึน้	ประชาชนจะได้รบัการดแูลอย่าง
ทัว่ถงึมากขึน้	และภาระงานของนกักายภาพบ�าบดัจะได้เบาบางลง	ไม่
หนกัเกนิไป	นอกจากนี	้อยากเชญิชวนให้นกักายภาพบ�าบดัมามส่ีวน
ร่วมส่งเสรมิสขุภาพเพือ่ลดปัญหา	NCDs	ลดการเจบ็ป่วยและเสยีชีวติ
ของคนไทย	และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ	
	 จากการท่ีได้หารือกับนายกสภากายภาพบ�าบัด	 ได้รับฝาก
ประเด็นเรื่องขอขยายระยะเวลาในการท�ากายภาพบ�าบัดใน	4	กลุ่ม
โรคที	่สปสช.	ให้การสนบัสนนุ	ได้แก่	กลุม่โรคหลอดเลอืดสมอง	กลุ่ม
โรคบาดเจ็บที่สมอง	กลุ่มโรคบาดเจ็บที่ไขสันหลัง	และกลุ่มผู้สูงอายุ
ท่ีกระดูกสะโพกหัก	 เนื่องจากให้ระยะเวลาในการบ�าบัดรักษาแค่	 6	
เดือน	ซึ่งจริงๆ	แล้ว	น่าจะขยายเป็น	1	ปี	รับทราบและจะน�าเร่ือง
นี้เสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือบอร์ด	
สปสช.	ต่อไป
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เสียงสะท้อนจากนักกายภาพบ�าบัดเข้าร่วมประชุม
 
 กภ.สายสุรี  เสรีวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบ�าบัด 
รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า
	 ตั้ งแต ่ทราบข ่าวว ่า 	 จะมีประชุมวิชาการของสภา
กายภาพบ�าบัด	ในโอกาสครบรอบ	20	ปี	ก็เตรียมชวนเพื่อนๆ	สมัคร
เข้าร่วมประชมุฯ	ด้วยคาดว่า	งานทีส่ภาจัด	คือสดุยอดของงานวชิาชีพ
เรา	ยิง่เป็นงานครบรอบ	20	ปี	ยิง่ต้องมอีะไรเด็ดๆ	แน่นอน	และก็จรงิ
ดังคาด	สถานท่ีจดัใหญ่โต	ทนัสมยั	และเดนิทางสะดวก	เราจดังานได้
ยิง่ใหญ่สมฐานะวิชาชพีทีม่มีายาวนานกว่า	60	ปี	หวัข้อวชิาการแต่ละ
ห้องน่าเข้าร่วมทั้งนั้น	 เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ	ทันสมัยตามยุค	 เลือกพี่
เสียดายน้องจริงๆ	ชอบที่ในงานนี	้มีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนมา
ร่วมงานด้วย	พบว่า	ประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมในงาน
เป็นจ�านวนมาก	ทุกบูธไม่มีเหงาเลยนะคะ	 เป็นการโชว์ตัวและผล
งานให้สังคมได้เห็นกันอีกครั้ง	แบบอลังการงานสร้าง	และที่ส�าคัญ
ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาท	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรม
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเปิดงาน	เป็น
ความภาคภูมิใจของวิชาชีพและนักกายภาพบ�าบัด	สร้างขวัญและ
ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุด	 งานนี้ประสบความส�าเร็จเกิน
คาดและรู้สึกพึงพอใจอย่างมากที่สุด	หวังว่าทางสภาฯ	จะจัดประชุม
อย่างนี้ทุกปีนะคะ

 ผศ.ดร.กภ.สาวิตรี  วันเพ็ญ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา
กายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า 
	 งานประชุมวิชาการคร้ังนี้จัดได้ดีและเหมาะสมกับโอกาส
ครบรอบ	20	ปี	ของสภากายภาพบ�าบัดมาก	ส่วนตัวชอบหัวข้อ	Can	
any	exercise	be	therapeutic	exercise?	มาก	อาจารย์วิยะดา
ให้ความรู้ท่ีเข้าใจง่ายและมีมุมมองใหม่ๆ	 ท่ีน่าสนใจ	ท�าให้ได้ไอเดีย
ไปปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยการออกก�าลังกาย	ส�าหรับข้อเสนอ
แนะ	คิดว่า	หัวข้อที่จัดพร้อมกันมีหลายเรื่องน่าสนใจ	จนเลือกไม่ถูก
เลย	ถ้ามีสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาย้อนหลังจากแต่ละห้องประชุมให้คนที่
ไม่ได้เข้าไปฟังได้ติดตามทีหลัง	น่าจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ
 กภ.นภาแพรว  จันทร์เพ็ญ นักกายภาพบ�าบัดประจ�า
คลินิกแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เล่าว่า 
	 รู้สึกประทับใจมากๆ	 เหมือนได้กลับบ้านมาเจออาจารย์	
พี่ๆ	น้องๆ	ร่วมวิชาชีพ	อีกทั้งได้ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับวิชาชีพ
กายภาพบ�าบัดมากมายจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และความรู้ที่
สะสมมาหลายปี	ท�าให้มีก�าลังใจในการเป็นนักกายภาพบ�าบัดต่อไป	
และอยากให้มีการจัดงานแบบนี้อีกทุกปีค่ะ
	 ขอน้อมรบัและขอบคณุทกุเสียงสะท้อน	รวมถงึข้อเสนอแนะ
ต่างๆ	จากนักกายภาพบ�าบัดทุกท่าน	เพื่อน�าไปปรับปรุงการท�างาน
และสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ข่าวฝากจาก
ราชวิทยาลัยฯ
โดย ราชวิทยาลัยกายภาพบำาบัดแห่งประเทศไทย 

 ร าชวิ ทยาลั ยกายภาพบ� าบั ด
แห่งประเทศไทย	พร้อมแล้วส�าหรับการ
จัดสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความ
รู ้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ�าบัดสาขาต่างๆ
	 โดยจะจัดสอบ	2	รอบ	ในปี	พ.ศ.	
2568
	 ผู้ที่สนใจสมัครสอบเพื่อรับหนังสือ
อนุมัติแสดงความรู ้ความช�านาญในการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบัดสาขาต่างๆ	
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน	ระเบียบ
ราชวทิยาลยักายภาพบ�าบดัแห่งประเทศไทย	
ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไขใน
การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความ
รู ้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ�าบัด	พ.ศ.	2567	ของแต่ละสาขา
	 ท่านสามารถค้นหาข้อมลูต่างๆ	เพิม่
เติมได้ที่	www.pt.or.th/rcptt/
	 วันน้ี	ขอน�าเสนอก�าหนดการสอบ
เพ่ือรับหนังสืออนุมัติฯ	2	รอบ	ในปี	2568	
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเตรียมตัวต่อไป

ข่าวด่วน!!!

กำาหนดการสอบ
เพื่อรับหนังสืออนุมัติ ปี 2568





สำานักงานเลขาธิการสภากายภาพบำาบัด
ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำาบลตลาดขวัญ 
อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
www.pt.or.th


